

KIẾN XƯƠNG

Kinh tế bứt phá

9 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 và diễn biến thời tiết phức tạp song huyện Kiến Xương vẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, khắc phục thiên tai, duy trì phát triển kinh tế ổn định.



Mô hình trồng dưa lưới của ông Vũ Văn Tĩnh, thôn 1, xã Vũ Hòa (Kiến Xương) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện và các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trọng tâm là thực hiện tốt chiến dịch tiêm vắc-xin phòng

dịch. Đồng thời, huyện đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế và đạt được những kết quả tích cực. 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 9.600 tỷ đồng, tăng 9,63% so với cùng kỳ. Trong đó nổi bật

là lĩnh vực công nghiệp với giá trị sản xuất đạt 3.265 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Ông Phạm Văn Quảng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Những tháng đầu năm, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, có nhà máy

có thời điểm phải đóng cửa hoàn toàn do công nhân nghỉ, song bước sang quý II với phương châm tranh thủ, tận dụng mọi cơ hội để bù đắp lại cho những thiệt hại do dịch Covid-19, các doanh nghiệp đã linh hoạt bám chắc tình hình thị trường, chủ động kéo các đơn hàng từ trong miền Nam về sản xuất. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp ở ngành may đều ổn định trở lại, tăng tốc sản xuất, làm thêm giờ để kịp thời đáp ứng các đơn hàng. Đến nay, tất cả các nhà máy đều có đơn hàng ổn định đến hết năm 2022 và chuẩn bị ký kết các đơn hàng mới.

Mỹ và châu Âu, doanh thu đạt gần 800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Kiến Xương còn đặc biệt chú trọng đến việc thu hút các nhà đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đến nay, 7/7 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đều có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. Đây là tiền đề quan trọng để Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp về địa bàn trong thời gian tới.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023

Tại Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Thái Bình), Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần này có hơn 50 giáo viên đến từ 19 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Đây là những giáo viên xuất sắc được lựa chọn tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và các cụm trước đó. Tại hội thi, giáo viên thực hành dạy 1 trong 12 môn học (từ khối 1 đến khối 5) theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết giáo viên có sự chuẩn bị chu đáo từ kế hoạch bài dạy đến thiết bị, đồ dùng. Các nội dung, phương pháp dạy và học được thiết kế phù hợp với mục tiêu, bảo đảm giáo dục toàn diện, phát triển năng lực học tập của học sinh, gắn với thực tế đời sống xung quanh học sinh.

Thông qua hội thi, giáo viên được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đó, phát hiện, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục.

BÍCH HẠNH (Đài TTTT thành phố)

Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn

Huyện đoàn Kiến Xương vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2022 cho bí thư đoàn thanh niên các xã, thị trấn và chi đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị tập huấn, chuyên viên của VNPT Thái Bình đã giới thiệu tổng quan về dịch vụ công tác tuyến; dịch vụ công tác tuyến mức độ 3, 4; các chức năng dành cho công dân trên cổng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ đã nộp; cách tra cứu hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí cho hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Qua đó trang bị cho cán bộ đoàn những kiến thức cơ bản về dịch vụ công trực tuyến, trở thành những tuyên truyền viên tích cực hướng dẫn, vận động đoàn viên thanh niên và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi liên hệ giải quyết công việc, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nói chuyên chuyên về tác hại của các loại ma túy tổng hợp, hiệu quả từ điều trị Methadone cho người nghiện ma túy. Hội nghị còn triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII).

THANH HUỖN (Đài TTTT Kiến Xương)

Quyển Phụ Phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về ATVSTP năm 2022.

Tại hội nghị, trên 300 đại biểu đến từ trạm y tế các xã, thị trấn, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện được phổ biến các quy định của pháp luật về ATVSTP như: Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và một số văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế quy định một số vấn đề liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm... Các đại biểu cũng được giải đáp các thắc mắc về bảo đảm ATVSTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống; phổ biến kiến thức về mối nguy an toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm ATVSTP.

Thông qua hội nghị giúp nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ trạm y tế các địa phương trong việc bảo đảm ATVSTP; đồng thời giúp chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm ATVSTP góp phần nâng cao sức khỏe người dân.

NGUYỄN CƯỜNG

QUỲNH HOÀNG

Lan tỏa phong trào sử dụng năng lượng tái tạo

Thấy rõ những lợi ích của việc sử dụng năng lượng điện mặt trời, ngày càng có nhiều người dân ở xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) chuyển đổi các thiết bị từ sử dụng điện lưới sang điện năng lượng mặt trời. Đào Xá Cán Phán (xã Quỳnh Hoàng) là thôn nằm ven đê hữu sông Luộc. Trước đây đường hẹp và lấy lợi nên việc đi lại của bà con rất khó khăn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, bà con nơi đây đã hiến đất, góp công, góp của mở rộng và bê tông hóa hơn 3km đường trục thôn và hàng chục ki-lô-mét đường nhánh ngõ xóm. Ông Nguyễn Viết Nhân, Trưởng thôn chia sẻ: Có đường rộng, đẹp để đi lại bà con đã hạnh phúc, nay lại có điện chiếu sáng công cộng, đường sáng trưng bà con càng hạnh phúc hơn. Mỗi tối và sáng sớm người dân trong thôn đi bộ tập thể dục vui như ngày hội. Đặc biệt, từ khi có hệ thống đèn

đèn đường, tai nạn giao thông giảm và an ninh trật tự rất ổn định. Câu chuyện về phong trào "Thắp sáng đường quê" ở thôn Đào Xá Cán Phán được ông trưởng thôn cũng như người dân nơi đây say sưa kể khi trò chuyện với chúng tôi. Từ chuyện bà con đồng thuận với chủ trương xã triển khai lắp đặt

đèn đường đến các mạnh thường quân hái ủng hộ kinh phí lắp đèn năng lượng mặt trời. Là một trong những hộ đi đầu ủng hộ tiền lắp đèn chiếu sáng trục thôn, ông Phạm Hồng Thần cho biết: Gia đình tôi kinh tế cũng ở diện trung bình nhưng thấy thôn đăng ký với xã làm hệ thống đèn đường thôn, tôi nghĩ nó sẽ làm cho

việc đi lại của bà con mình thường đi và an ninh trật tự đỡ phức tạp nên mọi người trong gia đình thống nhất ủng hộ thôn 15 triệu đồng. Bây giờ đường sáng trưng mỗi tối, nông thôn chẳng khác gì thành thị, tôi cũng như bà con trong thôn ai cũng phấn khởi. Không chỉ ở thôn Đào Xá Cán Phán, ở các thôn:



Hệ thống đèn năng lượng mặt trời mới lắp đặt trên đường trục thôn Đào Xá Cán Phán, xã Quỳnh Hoàng.

Ngọc Minh, Vạn Niên, Ngô Mưa, Trại Vàng nhân dân cũng hưởng ứng ủng hộ góp tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn năng lượng mặt trời. Đến nay, cùng với cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện, nhân dân đã ủng hộ hơn 100 triệu đồng lắp đặt xong 6,3km đèn đường. Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoàng cho biết: Sử dụng đèn năng lượng mặt trời cho hệ thống chiếu sáng công cộng có nhiều ưu điểm như lắp đặt nhanh, an toàn, tiết kiệm tiền điện. Trước đây sử dụng điện lưới, tính ra số tiền chi phí tiền điện chiếu sáng công cộng trong 3 năm đủ để lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Thấy được hiệu quả như vậy nên hiện nay các thôn còn lại cũng hưởng hái đăng ký và triển khai vận động nhân dân ủng hộ kinh phí để lắp đặt 14km đường trục thôn còn lại. Cảm nhận rõ sử dụng đèn năng lượng mặt trời có nhiều lợi ích nên không chỉ ủng hộ tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, nhiều gia đình ở xã Quỳnh Hoàng còn tự mua sắm và lắp đặt trong gia đình phục vụ sinh hoạt, bảo vệ an ninh. Đặc biệt, người dân trong toàn xã đã nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nếu các hộ sản

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp biết sử dụng biến tần cho các mô tơ điện công suất lớn, sử dụng thiết bị điện có công nghệ inverter tiết kiệm điện hay vận hành máy móc sản xuất vào giờ thấp điểm thì 100% hộ dân đã biết sử dụng hệ thống đèn led thay thế bóng huỳnh quang, sợi đốt để tiết kiệm điện. Theo thống kê của địa phương, hiện toàn xã có 2 hộ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái phát điện phục vụ sinh hoạt thay thế điện lưới; hơn 500 hộ lắp đặt sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời... Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoàng Nguyễn Đức Hiếu cho biết thêm: Việc người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ mới để sử dụng năng lượng tái tạo không những giảm chi phí trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh mà còn bảo đảm an toàn cho hệ thống lưới điện tránh bị quá tải, chập chập. Nguồn điện ổn định cũng góp phần giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hàng năm, giá trị sản xuất của các ngành nghề này đạt gần 360 tỷ đồng, chiếm hơn 67% tổng giá trị sản xuất của cả xã.

KHÁC DUÂN

Thỏ được nuôi trong chuồng kín, nuôi giun quế dưới chuồng thỏ vừa để khử mùi chất thải của vật nuôi vừa giúp gia tăng lợi nhuận. Đó là mô hình nuôi thỏ độc đáo của gia đình chị Đào Thị Bích, xã Đông Động (Đông Hưng). Mỗi năm chị Bích thu về từ mô hình này 300 triệu đồng tiền lãi.

Trước đây chị Bích đầu tư nuôi thỏ tại nhà song chuồng trại chật hẹp chỉ được vài chục con. Để nuôi thỏ hiệu quả kinh tế cao, chị bàn với chồng chuyển đổi 350m² đất cấy lúa kém hiệu quả của gia đình sang xây chuồng trại quy mô, khép kín để tăng quy mô đàn thỏ lên. Chị Bích cho biết: Nuôi thỏ theo phương pháp truyền thống sẽ gặp nhiều rủi ro hơn vì thỏ dễ nhiễm bệnh. Để thỏ phát triển tốt, ít bị bệnh, tôi đã đầu tư lắp đặt hệ thống làm mát, quạt thông gió tại đầu và cuối chuồng nuôi. Nhờ vậy chuồng nuôi luôn được giữ ở mức 28 - 30°C. Đó là nhiệt độ lý tưởng cho thỏ sinh trưởng và phát triển, nhất là vào mùa hè. Thỏ là loài kém chịu nóng, làm chuồng hở mùa hè thỏ dễ bị, rui ro cao hơn. Bên cạnh đó, chị Bích còn lắp hệ thống máng ăn tự động, hệ thống nước tự động vừa thuận tiện vừa giảm công lao động, tiết kiệm nước, thức ăn và cũng không sợ thỏ bị khát. Chị chia sẻ: Nuôi thỏ thành 2 khu: khu nuôi thỏ thịt và khu nuôi thỏ sinh sản để dễ theo dõi, chăm sóc, cho ăn theo chế độ riêng.

Nhiều người đến thăm chuồng nuôi thỏ của chị Bích không khỏi ngạc nhiên bởi ngoài con thỏ còn được nuôi một con vật khác. Bên dưới các dãy chuồng nuôi thỏ, chị Bích nuôi giun quế. Toàn bộ phân, nước tiểu, thức ăn thừa của thỏ sẽ rơi xuống dưới làm chỗ ở và thức ăn cho giun quế. Qua đó giúp môi trường sống của thỏ trong lành hơn. Chị Bích khẳng định: Nuôi giun quế ở dưới vừa giúp khử tới 90% mùi phân, nước tiểu của thỏ, vào chuồng nuôi không có mùi vừa giảm công dọn chuồng trại vì vài tháng

minh không phải hót phân, không phải rửa chuồng trại như nuôi truyền thống. Phương pháp khoa học này còn đem lại nguồn thu không nhỏ cho gia đình chị Bích từ việc bán giun quế thương phẩm cho các hộ làm thức ăn chăn nuôi. Giảm tối đa việc dùng thuốc kháng sinh, không dùng thuốc kích thích tăng trưởng là nguyên tắc chăn nuôi được áp dụng nhiều năm qua tại chuồng trại của gia đình chị Bích. Sau 3 năm học hỏi áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, đến nay chị Bích duy trì nuôi 2.000 con thỏ bố mẹ, thỏ thịt và thỏ con. Mỗi năm chị xuất bán 5 lứa

thỏ thương phẩm, khoảng 8 - 10 tấn. Hiện nay giá thỏ thương phẩm đạt 100.000 - 110.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí gia đình chị thu lãi 300 triệu đồng/năm. Mỗi đây chị Bích đầu tư xây 5 bể nuôi 1 vạn cá trê để tận dụng giun quế làm thức ăn cho cá. Cách lấy "con này nuôi con kia" đặc biệt này của gia đình chị Bích sẽ làm thịt cá trê nuôi thơm ngon, chắc như cá trê đồng tự nhiên. Chị Phạm Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Động cho biết: Mô hình nuôi thỏ kết hợp giun quế của chị Đào Thị Bích là mô hình đầu tiên, quy mô lớn nhất xã, đem

lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Chị Bích là điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của xã, hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội. Chúng tôi đã tuyên truyền, khuyến khích chị em khác học và

làm theo chị Bích để xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

THU HIỀN



Chị Đào Thị Bích (người bên trái) chia chuồng trại thành 2 khu để thuận lợi cho chăm sóc thỏ.

Thu nhập khá nhờ nuôi thỏ kết hợp giun quế